



ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภคแตะสูงสุดในรอบ 10 ปี

(ที่มา : สำนักข่าว The Korea Herald ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2564)



ราคาผู้บริโภคสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา จากการที่ราคาสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำมัน ดิเซลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือน

สำนักงานสถิติของเกาหลีใต้ระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งถือเป็นการขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่มีอัตราเติบโต 4.2% ในเดือนธันวาคม 2554 อีกทั้ง ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นกว่า 3% เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน หลังจากเพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนตุลาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนที่มีหนี้ค่างสูง อย่างเช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ราคาน้ำมันเบนซินและดิเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.4 และร้อยละ 39.7 ตามลำดับเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 แม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการตอบโต้ เช่น การลดภาษีน้ำมัน แต่ปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศ จะกลายเป็นความเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดแรงกดดันภาวะเงินเฟ้อ ราคาไข่และเนื้อวัวนำเข้าเพิ่มขึ้น 32.7% และ 24.6% ตามลำดับ ขณะที่แตงกวาและผักกาดแต่ละชนิดมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 99% และ 72% ตามลำดับ โดยภาพรวม สินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 7.6% และ สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 15% ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาอาหารในร้านอาหารสูงขึ้น



เมื่อแบ่งตามภูมิภาค จังหวัดเซจูเป็นจังหวัดที่มีราคาผู้บริโภคสูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามด้วยจังหวัดชอลลาใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จังหวัดกวางจูและจังหวัดคังวอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ในขณะที่ จังหวัดคยองกีมีการขยายตัวอยู่ที่ 3.9% แต่กรุงโซล (2.9%) และปูซาน (3.6%) มีอัตราการขยายตัวต่ำที่สุดและต่ำเป็นอันดับสองในบรรดา 17 เมืองและระดับจังหวัด

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามก็ กล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายทั้งหมดอย่างเต็มที่ เพื่อควบคุมราคาผู้บริโภคตลอดเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม รองนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า หากนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเป็นรายปีแล้ว ถือว่าการขยายตัวของอัตราเงินเฟ้อในเกาหลีได้ไม่สูง เมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจ โดยกล่าวถึง การขยายตัวของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.2 หรือประมาณร้อยละ 2.3 จากข้อมูลของธนาคารแห่งเกาหลี (Bank of Korea) และร้อยละ 2.4 จากข้อมูลขององค์การความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD)

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกล่าวว่า สหรัชมองราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 6.2% ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 30 ปี ขณะที่ค่าเฉลี่ยของ OECD อยู่ที่ 5.2% ในเดือนเดียวกัน ท่ามกลางประเทศที่เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายนนั้น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของสเปนเพิ่มขึ้น 5.6% และเยอรมนีเพิ่มขึ้น 5.2% โดยมีอัตราเงินเฟ้อขยายตัวอยู่ที่ 4.9% ในประเทศยูโรโซน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า ถึงแม้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในเกาหลีใต้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น แต่การใช้จ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน เช่น เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ รอบที่ 5 ที่จะหมดเขตในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อีกทั้ง มหกรรมลดราคา Black Friday ที่จัดขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เป็นต้น หากผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำบรรจุภัณฑ์ที่ตามสมัย ศึกษาแพลตฟอร์มในการทำตลาดเป็นอย่างดีแล้ว จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเปิดตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
จัดทำโดย นางสาวกมลภวารี ภูจินตานนท์
ตรวจทานโดย นางสาวชนัญญา พรธรรมรักษา
ผอ. สศต. ณ กรุงโซล